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27 มิถุนายน 2561 

กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 

.............................................. 

 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561  
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมาก กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะปีนี้ดินฟ้าอากาศเอ้ืออ านวย
ให้ผลผลิตสับปะรดเพ่ิม และประกอบกับสองสามปีที่ผ่านมาสับปะรดมีราคาสูงท าให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกกันมากขึ้น  
กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นฝ่ายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออก
สับปะรด ได้มีการประชุมเพื่อวางมาตรการช่วยเหลือแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
ซึ่งได้มีมติให้ด าเนินมาตรการต่างๆ ได้แก่ มาตรการน าสับปะรดส่วนเกินออกจากระบบ โดยการกระจายสับปะรดออกนอก
แหล่งผลิตส าหรับบริโภคผลสด และน าไปท าอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมโคเนื้อ รณรงค์บริโภคสับปะรดโดยอาศัยเครือข่าย
ประชารัฐ และการเร่งรัดขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศให้มากขึ้น 
 กรมการค้าภายในก็ได้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยได้สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิต
สับปะรดผลสดออกจากแหล่งผลิต และได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด ระยอง ชลบุรี เชียงราย อุทัยธานี 
พิษณุโลก ล าปาง ประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และกระจายไปจังหวัดปลายทาง
นอกแหล่งผลิต รวมปริมาณกว่า 2,000 ตัน 
 นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากภาคราชการและภาคเอกชนให้ช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร  
เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แจกสับปะรดผลสดให้กับผู้ที่มารับบริการที่สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงกว่า  
70 สาขาทั่วประเทศรวมปริมาณกว่า 890 ตัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รับซื้อสับปะรดสด 460 ตัน  
เพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมไว้ส าหรับสมนาคุณลูกค้าที่มาใช้บริการสถานีน้ ามันเชื้อเพลิง  นอกจากนี้
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น ห้าง Lotus, Big C, makro, The Mall, Tops ได้ร่วมลงนาม MOU กับ 
กรมการค้าภายในในการช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรโดยตรง ปริมาณรวม 2,820 ตัน รวมทั้งกรมปศุสัตว์และ
ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ได้น าสับปะรดใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคนมโคเนื้อ รวมแล้วกว่า 1,800 ตัน นอกจากนี้ 
ในส่วนของจังหวัดที่ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดได้ร่วมมือช่วยรับซื้อสับปะรดจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูก 
เพ่ือไปจ าหน่ายในพื้นที่ด้วย ในขณะที่โรงแรมและร้านอาหารก็ได้มีการท าเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากสับปะรดเป็นเมนู
พิเศษบริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมปริมาณการบริโภคสับปะรดอีกด้วย 
 อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้สถานการณ์สับปะรดจะค่อยๆ คลี่คลาย
กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้จะค่อยๆปรับสูงขึ้น และขอเรียนพี่น้องเกษตรกรว่า 
การเพาะปลูกสับปะรดในรอบถัดไปขอให้ศึกษาการตลาดเพื่อวางแผนการผลิตและขอให้พิจารณาท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับโรงงานด้วยเพื่อจะได้มีตลาดที่แน่นอน และขอขอบคุณหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่ให้ความ
ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในครั้งนี้ 
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